
 

 

 

 

 

 

 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธ์ิทอง 

ตำบลโพธ์ิทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
 

 



การประชุมการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมูบาน บานศรีโพธิ์ทอง 

เรื่อง พิจารณายายหอถังประปาโครงเหล็กพรอมปรับปรุงระบบประปา 

ตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดรอยเอ็ด 

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2566 ณ ศาลาประชาคม วันบานศรีโพธิ์ทอง ไดจัดประชุมรับฟงและ

แสดงความคิดเห็นตอการยายหอถังประปาโครงเหล็กพรอมปรับปรุงระบบประปา ม.1 จากภาคประชาชน                    

ไดรับเกียรติจาก นายสัมภาส สิงหสนั่น นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง เปนประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมี              

ผูนำชุมชน และประชาชนเขารวมรับฟง รวมแสดงความคิดเห็นตอการยายหอถังประปาโครงเหล็กพรอมปรับปรุง

ระบบประปา ม.1 ทั้งหมดจำนวน 37 คน โดยมีประเด็นสำคัญ เนื่องจากน้ำอุปโภคบานศรีโพธิ์ทองไมเพียงพอ 

ประชาชนไดรับความเดือดรอน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจึงไดทำการ           

ขุดเจาะน้ำบาดาลแหงใหม โดยไดรับความอนุเคราะหที่ดินจากนายสวัสดิ์ วงภูดร จึงไดจัดประชุมดำเนินการจัดเวที

ประชาคมหมูบาน บานศรีโพธิ์ทอง เพ่ือขอมติในท่ีประชุมใหยายหอถังเดิมจาก โรงทำปุย ม.1 ไปยังท่ีนาของนายสวัสดิ์ 

วงภูดร  

 ผลจากการประชุมครั้งนี้ ไดขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมกวา 37 คน ดังนี้  

 1. เห็นควรจัดทำประชาคมเพื่อใหภาคประชาชนไดแสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานโครงการตาง ๆ            

ท้ังกอนดำเนินการ ขณะดำเนินการ หลังดำเนินการ อยางสม่ำเสมอ 

 2. เห็นควรใหดำเนินการยายหอถังประปาโครงเหล็กพรอมปรับปรุงระบบประปา ม.1 จากโรงทำปุย ม.1       

ไปยังท่ีนาของนายสวัสดิ์ วงภูดร 

 ท้ังนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมขอคิดเห็น ปญหา และอุปสรรค ตาง ๆ ที่ไดรับจากผูเขารวมประชุม มา

จัดทำเปนแผนปฏิบัติการในการพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







กิจกรรมการประชาคมรับฟงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และรวมแสดงความคิดเห็นตอโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเขวานอย ม.2 เช่ือมบานเหลาใหญ ม.4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเขวานอย ม.2 เชื่อมบานเหลาใหญ ม.4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566    

จากภาคประชาชน เนื่องจากถนนสายดังกลาวเดิมเปนถนนลูกรัง ประชาชนที่สัญจรไปมาไมไดรับความสะดวก             

ในการใชเส นทาง ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจปจจ ุบ ันมีการขยายตัวและเติบโตรวดเร็ว สงผล                      

ใหสภาพแวดลอมตาง ๆ เปลี่ยนแปลง รวมถึงปจจัยโครงสรางพื้นฐานตองมีการพัฒนารองรับความเจริญกาวหนา              

จึงมีความจำเปนตองทำการกอสรางถนนดังกลาวใหมีความกวาง มีเสนทางการคมนาคมที่ดี ไดมาตรฐาน สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้น การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก นางเข็มทิศ  ศรีรับขวา ปลัดเทศบาล

ตำบลโพธิ์ทอง เปนประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผูนำชุมชน และประชาชนเขารวมรับฟง รวมแสดงความคิดเห็น

ตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเขวานอย ม.2 เชื่อมบานเหลาใหญ ม.4  ประจำปงบประมาณ         

พ.ศ. 2566 ทั ้งหมด 20 คน โดยมีประเด็นสำคัญ เพื ่อแจงแนวทางการการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 

บานเขวานอย ม.2 เชื่อมบานเหลาใหญ ม.4 ใหประชาชนผูท่ีมีพ้ืนท่ีติดถนนท่ีจะดำเนินการกอสรางรับทราบ หากแนว

รั้วหรือตนไมอยูในพื้นที่กอสรางถนนใหประชาชนเจาของพ้ืนที่ดำเนินการเอาแนวรั้วออกและตัดตนไม และรับฟง

ปญหาความเดือดรอน ความตองการ ประเด็นท่ีเก่ียวของและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

 ผลจากการประชุมครั้งนี้ ไดขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมกวา 20 คน ดังนี้  

 เห็นควรจัดทำประชาคมเพ่ือใหภาคประชาชนไดแสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานโครงการตาง ๆ ท้ังกอน

ดำเนินการ ขณะดำเนินการ หลังดำเนินการ อยางสม่ำเสมอ 

 ท้ังนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมขอคิดเห็น ปญหา และอุปสรรค ตาง ๆ ที่ไดรับจากผูเขารวมประชุมมา

จัดทำเปนแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมงานกีฬาต้านยาเสพตดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมจัดการแขงขันกีฬา  

“โพธิ์ทองสัมพันธตานยาเสพติด คร้ังท่ี 21 ประจำป 2566”  

  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เทศบาลตำบลโพธิ์ทองไดจัดประชุมรับฟง

และแสดงความคิดเห็นในการจัดการแขงขันกีฬา “โพธิ์ทองสัมพันธตานยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำป 2566”  ไดรับเกียรติจาก              

นายสัมภาส สิงหสนั ่น นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง เปนประธานในการประชุมครั้งนี ้ โดยมี พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง          

ผูนำชุมชน และประชาชนเขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็น จำนวน 30 คน โดยมีประเด็นสำคัญในการจัดประชุมครั้งน้ี เทศบาล

ตำบลโพธิ์ทองไดตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องการกีฬาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มุงเนนที่จะ

สงเสริมใหเด็ก เยาวชนทุกกลุมทุกพ้ืนท่ี ท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด  

 ผลจากการประชุมครั้งน้ี ไดขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมกวา 30 คน ดังน้ี  

 เห็นควรจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะ พรอมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเพื่อใหภาคประชาชนไดแสดง

ความคิดเห็นตอการดำเนินงานโครงการตาง ๆ ท้ังกอนดำเนินการ ขณะดำเนินการ หลังดำเนินการ อยางสม่ำเสมอ 

 ท้ังน้ี เทศบาลตำบลโพธ์ิทอง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม จะรวบรวมขอคิดเห็น ปญหา และอุปสรรค ตาง ๆ ที่ไดรับจากผูเขารวมประชุม มาจัดทำเปนแผนปฏิบัติการในการ

พัฒนาทองถ่ิน ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


